

สพป.ยะลา เขต 3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพแบบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นำเสนอเมื่อ : 9 มิ.ย. 2562

สพป.ยะลา เขต 3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพแบบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารงานสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารงานที่มั่นคงและยั่งยืน มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่เขารวมจำนวน 56 คน ณ แพชมเขื่อนบางลาง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา



นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาครูและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพนั้นปัจจัยที่สำคัญ คือการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานวัฒนธรรมสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำรวมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน จึงได้กำหนดจัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning

Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่น้อง ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และนิเทศการบริหารการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ ในการเป็นแกนนำการทำกิจกรรม ถายทอดประสบการณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ตลอดจนหน่วยกำลังชุดรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการทำกิจกรรมจนสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี

ด้านนางสาวสารีตา นารีหวานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ตัวแทนผู้บริหารบรรจุใหม่ กล่าวว่า การมาเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา PLC ครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก สำหรับผู้อำนวยการรุ่นใหม่ที่จะทำตามแนวทางที่รุ่นพี่ต่างเครือข่ายแต่ละศูนย์เครือข่ายที่มาร่วมกันทำให้เห็นแนวการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองต่อไป